



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวนวน้ำ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย, TNN ThaiPBS newtv. Nationtv. Thestandard มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.ได้เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 26 แห่ง เป็นแผนปัจจุบัน 13 แห่ง และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในรพ.เครือข่ายแพทย์แผนไทยอีก 13 แห่ง เริ่มให้บริการในวันที่ 2 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ มีรายงานเบื้องต้นมีผู้รับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการแล้ว ประมาณ 300 คน ได้รับการประเมินและจ่ายสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ 76 คน ได้แก่ โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ลมชัก พาร์กินสันที่ต้องการรักษาและโรคปวดตามปลายประสาท</p> <p>-ด้าน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การผลิตสารสกัดกัญชาสูตรที่เอชซีสูงจำนวน 4,500 ขวด อภ.จัดส่งให้กรมการแพทย์ และ 12 รพ.ที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบทั้งหมดแล้ว ส่วนสารสกัดกัญชาสูตรซีบีสูง 500 ขวด และสูตรหนึ่งต่อหนึ่งอีก 1,500 ขวด อยู่ในกระบวนการ ยืนยันว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม นี้ จะจัดส่งสารสกัดกัญชาส่วนที่เหลือได้ครบแน่นอน และขณะนี้ อภ. ได้ปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด ในระบบ Indoor บริเวณพื้นที่เดิมรอบใหม่แล้วจำนวน 140 ต้น โดยได้เริ่มปลูกเมื่อต้นเดือน ส.ค. คาดจะสามารถสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันประมาณ 10,000 ขวด ประมาณเดือน ธ.ค.ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 สูตร</p> <p>สำหรับการดำเนินการโครงการระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้ผลิตสารสำคัญได้ปริมาณสูง และสามารถปลูกกลางแจ้งได้ รวมทั้งขยายกำลังการผลิตสารสกัดเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม จะขยายพื้นที่การปลูกแบบ Indoor ให้มากขึ้นเป็น 1,000 ตร.ม. ในพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิตที่คลอง 10 จ.ปทุมธานี ซึ่ง อภ.ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาพัฒน์ แล้ว 120 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ คาดว่า จะเริ่มปลูกได้เดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันรุ่นแรก ประมาณ เดือนตุลาคม 2563 โดยจะเน้นผลิตสูตร CBD เป็นสำคัญ ได้ผลผลิตเพิ่ม 10 เท่า หรือประมาณ 1 แสนขวด ส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การปลูกและเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นกัญชานั้น ในส่วนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเริ่มปลูกเดือนกันยายนนี้ คาดว่าทางมหาวิทยาลัยจะทยอยส่งวัตถุดิบกัญชาแห้งต่อเนื่องประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563</p>
<p>สำนักข่าวไทย TNN</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ThaiPBS</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ. อภ. กล่าวว่า อภ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในมุมมองหลากหลายมิติของการกำหนดทิศทางกัญชาทางการแพทย์ โดยมี Mr. Martin Woodbridge นักเภสัชวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์จากประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีประสบการณ์การทำงานที่ Medsafe สธ. ประเทศนิวซีแลนด์ ในฐานะ Medicines Quality Specialist และเป็นผู้เขียนหลักเกณฑ์คู่มือกัญชาทางการแพทย์ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นวิทยากรนำการสัมมนา ทั้งนี้ หลายฝ่ายสนับสนุนไทยยกระดับใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐานโลก เน้นควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ติดตามข้อมูล ได้ตลอดทั้งกระบวนการ จนผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้ป่วยและจะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สำเริง แหยมกระโทก ผู้ช่วย รพ.รพ.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้จ.อุดรธานี มีพื้นที่ที่แจ้งความจำนงขอปลูก กัญชา 4 อำเภอ จำนวน 5 แหล่งปลูก ได้แก่ 1.เขตอำเภอเมือง สถานที่คือ รพ.สต.เชียงพิณ 2.อำเภอหนองวัวซอ สถานที่ปลูกมี 2 แห่ง ได้แก่รพ.หนองวัวซอ และรพ.สต.หนองแสง 3.อำเภอบ้านดุง สถานที่ปลูกคือ รพ.บ้านดุง 4. ตำบลห้วยเก็ง อำเภอกุมภวาปี สถานที่ปลูกคือ รพ.ห้วยเก็ง ทั้งนี้อยู่ในระหว่าง ดำเนินการขออนุญาตเพื่อปลูกกับทาง ออย. กัญชาที่ปลูกจะเป็นสายพันธุ์กระรอก จริงๆเราอยากให้เป็นสายพันธุ์ของไทย อะไรก็ได้ เพราะมหาวิทยาลัย สามารถปรับสายพันธุ์หรือผสมสายพันธุ์ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ปลูกครั้งแรกก่อน แต่ขอให้เป็นคนไทย ซึ่งของจ. อุดรธานีขณะนี้ยังไม่มีปลูก แต่ที่จังหวัดสกลนครมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)อีสานและม.เกษตรศาสตร์ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ปลูกและผลิตกัญชาสด ให้รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตอนนี้ปลูกแล้ว ประมาณ 4,000 ต้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รัช ปานทอง รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ลำปาง พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาลร่วมกัน เปิดคลินิกกัญชา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ 77kaoded</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>มติชนออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>ทางการแพทย์ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก วันแรก ผู้ป่วยเข้าคิวรับการรักษาคอสมควรร แพทย์ระบุผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยกัญชา จะต้องได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์มาก่อน หากไม่ทุเลาจึงจะรักษาด้วยกัญชา โดยจะเปิดรักษาเฉพาะวันพุธ ในเวลาราชการเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รก.อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก พญ.อรพรรณ เมธาติลกกุล ผอ.สถาบันการแพทย์แคนาดาบินนอยด์ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนาดาบินนอยด์ :การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย แผนปัจจุบัน แผนไทย รุ่นที่ 6 ระหว่าง 26-30 ส.ค.62 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรการแพทย์และผู้สนใจให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชา กฎหมายกัญชา การใช้กัญชาทางการแพทย์ตามเนื้อหาหลักสูตรแบบสหวิทยาการ</p> <p>-เสนอข่าว Mr. Emanuel Pulis CEO บริษัท ไวคิง ซีพี เฮลท์ จำกัด ประเทศมอลตา เปิดเผยภายหลัง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชุมสุดยอดกัญชาทางการแพทย์ระดับโลก กรุงเทพฯ 2020 ว่า ทางบริษัทฯจะร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุม Medical Cannabiz Summit World ประเทศไทย ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2563 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์จากทั่วโลก โดยจะผู้ร่วมงานมากถึง 2,500 คน จากทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ตาม ภายในปีนี้จะมีการจัดงาน Medical Cannabiz Summit World ขึ้น ณ ประเทศมอลตา ในทวีปยุโรป ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ ขอเชิญทุกภาคส่วนในประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เดินทางมาดูสถานที่ที่จะทำการเพาะพันธุ์สมุนไพรกัญชา อยู่ด้านหลังร้านกาแฟสดคุณหญิง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในเนื้อที่ 3 ไร่ ก่อนเดินทางไปเปิดประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนกัญชาพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ รวม 13 อำเภอเข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมกล่าวว่า ได้มาดูพื้นที่แปลงเพาะพันธุ์ปลูกพืชสมุนไพรกัญชาของจ.กาญจนบุรี พบว่ามีความพร้อมมาก ๆ หลังจากแปลงเพาะปลูกจังหวัดลำปางเสร็จสิ้น ทางของจังหวัดกาญจนบุรี ก็เริ่มดำเนินการต่อทันที ทั้งนี้พื้นที่ของเกษตรกรยังปลูกไม่ได้ เพราะมีความผิด หากปลูกไปแล้วเจ้าหน้าที่ทราบจะถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย จะปลูกได้ก็จะต้องได้รับอนุญาตจาก ปปส.และจะขออนุญาตได้ เกษตรกรก็ต้องรวมตัวตั้งกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับหลายหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชกร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปลูกได้ในเชิงวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ MTHAI</p>	<p>นโยบายรับยาใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอสรุปข่าว วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง สามารถเลือกได้ว่าจะรับยาที่โรงพยาบาลหรือจะสมัครใจรับยาที่ร้านยาในชุมชนแทน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดเวลาารรับยาในโรงพยาบาล ซึ่งระยะแรกจะมี รพท./รพท. สังกัด สธ. เข้าร่วม 50 แห่ง และร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีคุณภาพมีเภสัชกรอยู่ประจำ(ข.ย.1) 500 แห่งกระจายทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น สปสช. มีการนำร่องโครงการ "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" ในพื้นที่กทม. แต่เป็นการเน้นเฉพาะเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค คาดว่าเภสัชกรประจำในร้านยาชุมชนอบอุ่น จะเป็นเภสัชกรประจำครอบครัว ช่วยเติมเต็มระบบสุขภาพของประเทศ และตอบสนองนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. ในการจัดระบบเพื่อให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาคุณภาพ เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องรอคิวรับยา และช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล</p> <p>ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเวิร์กช็อปร่วมกันในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสม และมั่นใจว่าจะได้ยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งประมาณการไว้ว่า หากผู้ป่วยมาเติมยาที่ร้านยา ทางร้านจะได้ดำเนินการราว 70 บาทต่อครั้ง โดยร้านไม่จำเป็นต้องสต็อกยา แต่ให้ทางโรงพยาบาลส่งเข้ามาแทน รวมถึงมีงบให้โรงพยาบาลเป็นค่าบริหารจัดการต่อร้านราว 3 หมื่นบาท ซึ่งในส่วนนี้เป็นงบประมาณใหม่ที่ใส่เข้าไป ไม่รบกวนงบประมาณเดิมที่มีอยู่</p>
<p>คมชัดลึก ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ ไทยรัฐ ผจก. รายวัน</p>	<p>อส.ทำร้ายคนไข้ในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว สื่อออนไลน์ได้แชร์และวิพากษ์วิจารณ์คลิปวิดีโอภาพวงจรปิดภายในรพ.ม.บูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี มีกลุ่มจนท.อาสาสมัครกู้ภัยและฝ่ายปกครอง เข้ามาทำร้ายคนไข้ที่เป็นวัยรุ่นชายที่นอนรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉินของรพ. ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องมาจาก จนท.ได้ตั้งด่านกวดขันวินัยการจราจรที่บริเวณสายเลี่ยงเมืองชลบุรี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี มีวัยรุ่นชื้อรถจักรยานยนต์หลบหนีการเรียกตรวจคันโดยขับรถพุ่งชนนายขวัญชัย ช่างเหล็ก อายุ 57 ปี อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เมืองชลบุรี ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่รพ.ชลบุรี ขณะที่วัยรุ่นคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเช่นกันถูกนำตัวส่งรพ.ม.บูรพา จากนั้นกลุ่มจนท.ในคลิปได้ตามไปถึงทำร้ายวัยรุ่นคนดังกล่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>- ด้านนายประกาศิต ตึกสงคราม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองชลบุรี เปิดเผยว่า คืบเกิดเหตุยอมรับว่าห้ามไม่ทัน พอรุดม่านเสร็จก็ทุบเลย อส.คนลงมือมีอารมณ์โกรธ เนื่องจากพี่ที่ร่วมงานและรักกันมากถูกจยย.ชนได้รับบาดเจ็บสาหัสชีพจรต่ำมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องขอโทษทุกคนด้วยในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรง ขอรับผิดชอบทั้งหมด แม้จะโดนโทษทางวินัยก็ตาม ซึ่งก็จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป</p> <p>- ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าชลบุรี กล่าวว่า จะตั้งคกก.ขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง ส่วนความผิดก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริง ก็ต้องดูว่าผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นห้ามไม่ทัน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกัน</p> <p>- นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผอ.รพ.ม.บูรพา ชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาประมาณ 02.00 น. ในแผนกฉุกเฉิน และไม่ใช่พื้นที่มีผู้ป่วยหนัก จึงมีเจ้าหน้าที่อยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลหญิง ก่อนเกิดเหตุได้เชิญชุดเจ้าหน้าที่ในคลีปออกไปด้านนอก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร และหลังเกิดเหตุการณ์ได้มีการติดต่อเพื่อจะมาขอโทษกัน แต่ปรากฏว่ามีคลีปเผยแพร่ออกไปก่อน ทำให้เรื่องบานปลาย ซึ่งไม่ทราบว่คลีปดังกล่าวออกมาได้อย่างไร</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องที่รพ.ม.บูรพา จ.ชลบุรีไม่ได้อยู่ในสังกัด สธ. แต่กรณีการใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาลเป็นเรื่องไม่ควรทำอยู่แล้ว อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับรพ.ในสังกัด สธ. ซึ่งคงต้องกำชับไปยังผอ.รพ.ทั่วประเทศต้องให้การดูแลโดยสกรีนคนเข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย กรณีที่เข้าไปหผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินนั้นแสดงว่าระบบรักษาความปลอดภัยหย่อนยาน ยืนยันว่าผู้ที่กระทำความรุนแรงใน โรงพยาบาลจะมามอบกระเช้าขอโทษแล้วจบไม่ได้ ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดอยู่แล้ว เพราะการใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาลเป็นเรื่องไม่สมควร</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p>	<p>สอบพยาบาลใช้ปัสสาวะล้างแผล</p> <p>- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รพ.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีพยาบาลยอมรับว่า ใช้น้ำปัสสาวะมาล้างแผลผู้ป่วยว่า ถือว่าเป็นการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพอยู่แล้ว ไม่มีตำรับตำราหรือบทเรียนใดมาบอกว่า ให้เอาของเสียเหล่านี้มาให้บริการรักษาผู้ป่วย หากทำเช่นนี้ แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาดี มีความกตัญญูอะไรหรือไม่ แต่ก็อย่ามาลงกับประชาชน กรณีนี้อย่ามีใครออกมาปกป้องคนที่ทำเช่นนี้ในโรงพยาบาล มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดด้วย เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง</p> <p>- เสนอว่า ชอบที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รพ.สธ. รับมือกับข่าวกินปัสสาวะรักษาโรคแบบไม่เสียเวลาชี้แจงเพ คงเพี้ยนเต็มที่ หากสธ.รณรงค์ห้ามกินปัสสาวะอุจจาระ เพราะผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ไม่ทำอยู่แล้ว รพ.ม.ไม่จำเป็นต้องตอบทุกเรื่อง ควรที่กรม.ทั้งคณะ และ นายกฯ เลือกเฉพาะคำถามที่สมควรตอบ ข้อใดอย่างหนึ่ง เลี่ยงการประคารมกับสื่อได้เป็นอย่างดี</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ชกหลังข่าว</p>	<p>การบริหารงานของอย.</p> <p>- เสนอข่าว ยาดีมีอยู่ที่ อย. เพราะไม่ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รพ.สาธารณสุข จะมีข้อสั่งการอะไรลงมา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. พร้อมทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ก็พร้อมตั้งรับปฏิบัติตามอย่างแรงรับ ทั้งเรื่องกัญชาทางการแพทย์ และล่าสุดเรื่องให้ อย.เร่งพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เร็ว หากพบมีความปลอดภัยให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 วัน แต่หากเจอสิ่งที่เป็นพิษก็ต้องเอาผิดภายใน 1 ชั่วโมง งานนี้ คุณหมอธเรศ รับลูกจัดให้ทันคว้น วางแผนเตรียมตั้งระบบไอทีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ มาช่วยเต็มที่ หน่วยใดงานไม่เดินรีบมาขอญาติจาก อย.ด่วน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บบางกอกบิซนิวส์</p> <p>เว็บ workpoint</p> <p>เว็บ sanook</p>	<p>จนท.พยาบาลปลอมวุฒิ</p> <p>- เสนอข่าว ชาวบ้านใน อ.ปากชม จ.เลย ร้องเรียน สสจ.เลย กรณีนายโกวิท อินทสอน หนุ่พยาบาล รพ.ปากชม จ.เลย ปลอมวุฒิการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์เข้าทำงานที่รพ.ปากชม ในแผนกฉุกเฉิน นาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุ</p> <p>- นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า ได้มีการตรวจสอบข้อมูลประจำปีเมื่อเดือน มิ.ย.ของทุกปี ตรวจสอบจนท.พยาบาลทั้งจังหวัด เรื่องหมดอายุและการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ และมีการทวงถามไปยังนายโกวิทหลายครั้ง กระทั่งจนท.สังเกตว่าใบประกอบวิชาชีพผิดสังเกต จึงสอบถามไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น และสภาการพยาบาล จนได้รับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นของปลอม จึงสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และตั้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้เชิญเจ้าตัวให้ปากคำเมื่อ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นวุฒิปลอมจริง และจะทำเรื่องอนุมัติถึง ผวจ.เลยให้เซ็นออกจากราชการ รวมถึงนายโกวิทต้องรับโทษทางคดีอาญา ใช้เอกสารทางราชการปลอมแปลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ร้องเอาผิด รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นายนิติศักดิ์ มีขวด ทนายความอาสาฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายเผยว่า นาย จีรทีปต์ อินทโชติ และ น.ส.อารยา สมบัติตรา สองสามีภรรยากร้องขอให้สหภาพความดำเนินคดีแพ่งและอาญากับ รพ.รัฐ 2 แห่ง รพ.เอกชน 1 แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ก.ค.60 น.ส.อารยาเจ็บท้องตั้งครรภ์หลัง 7 เดือนเกิดครรภ์เป็นพิษไปพบแพทย์ รพ.แห่งแรกถูกปฏิเสธการรักษา อ้างว่าอุปกรณ์ไม่พร้อม ย้ายไป รพ.ที่ 2 ปฏิเสธอีก ให้ไปรพ.ที่ 3 ปฏิเสธสิทธิให้กลับรพ.แรก หลังเข้ารับรักษาตัว 2 วัน บุตรในครรภ์ตาย โดยแพทย์ไม่ดูแลรักษาตามวิชาชีพบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข พ.ร.บ.ประกันสุขภาพปี 45 มาตรา 18 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปีที่ 8 ผู้เสียหายไปแจ้งความที่ สน.บางนา 2 ปี คดีไม่คืบ วันที่ 29 ส.ค. เวลา 10.30 น. ตนกับผู้เสียหายจะไปพบพนักงานสอบสวนถามความคืบหน้าคดี</p>
ข่าวสด มติชน สำนักข่าวไทย เว็บกระปุก เว็บมติชน	<p>ร้องปวีณาทำลูกโคม่่า</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ธิดารัตน์ พาฟ่วง อายุ 34 ปี อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.จันทบุรี และนายณัฐพงษ์ บุญลิขิต สามี อายุ 35 ปี ชรก.ครุใน จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ กรณีน้องสมาร์ท ลูกชายวัย 5 เดือนซึ่งได้จ้างให้ยายกุง อายุ 60 ปี เลี้ยงดู ปรากฏว่าลูกชายมีอาการเลือดคั่งในสมองขณะฝากเลี้ยง นำตัวส่งไปรักษาที่รพ. นอนรักษาตัวนานกว่า 20 วันอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์ให้ยากล้ามเนื้อคลายเพื่อควบคุมอาการ ใส่เครื่องช่วยหายใจนำตัวเข้าห้องไอซียู ตรวจพบมีเลือดออกในสมอง ได้ไปแจ้งความที่ สภ.เมืองจันทบุรี เข้าตรวจที่บ้านยายกุง ล่าสุตรผลตรวจจากแพทย์ ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้ จึงมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยทำความจริงให้ปรากฏ ที่ผ่านมายายกุงยืนยันว่าวันเกิดเหตุกำลังบดข้าวเพื่อป้อนเด็กอีกคน ได้ยินเสียงน้องสมาร์ทนอนร้องไห้ เดินไปดูก็พบว่าคออ่อน ตาลอยแล้ว หลังรับเรื่องนางปวีณาประสาน พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จิ้น ผบก.จ.จันทบุรี และ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี โดยจะเดินทางไปเยี่ยมอาการน้องสมาร์ทพร้อมสอบถามหาสาเหตุต่อไป</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอจดหมายจาก ผู้ใช้นามว่า สิงห์หอมควัน ว่า ได้อ่านข่าวการลงทะเลเบียนครอบครองกัญชาแล้ว รู้สึกดีใจแทนผู้ป่วยที่จะได้แนวทางใหม่รักษาโรค เมื่อหันมาดูสถานการณ์ของผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าที่ต้องการแนวทางใหม่ ๆ ในการลดอันตรายจากการคว้นบุหรีและปกป้องสุขภาพของเราเอง แต่กลับไม่ได้รับโอกาสนั้น เพราะบุหรีไฟฟ้ายังเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศ โดยมีการอ้างว่าบุหรีไฟฟ้าอันตรายไม่ต่างจากบุหรีที่มีการเผาไหม้ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว บุหรีไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ จึงปล่อยสารอันตรายออกมาน้อยกว่าการสูบบุหรีเป็นอย่างมาก และเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มมรณงค์ต่อต้านบุหรีไทยกลับเลือกที่จะเดินสวนทาง มองข้ามประโยชน์ของบุหรีไฟฟ้าที่อาจจะช่วยลดอันตรายให้กับผู้สูบบุหรี และสนับสนุนการแบนบุหรีไฟฟ้า โดยอ้างว่าบุหรีไฟฟ้ามีสารเคมีอันตรายที่ไม่มีในบุหรีมวน</p> <p>ด้านเจ้าของคอลัมน์ หากรัฐบาลของไทย ต้องการปกป้องปอดของคนไทยให้ได้รับอันตรายจากการสูบบุหรีและได้รับควันบุหรีมือสองให้น้อยลง น่าจะเปิดใจกับเรื่องบุหรีไฟฟ้าเหมือนในหลาย ๆ ประเทศ หรือเหมือนเปิดใจกับกัญชาเพื่อช่วยคนไทยสูบบุหรีกว่า 10 ล้านคน</p>
Thebangkokinsigh เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>รพ.วชิระภูเก็ตโพสต์ขอบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ อดีตส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการรมว.สธ. (ประจำนายสาธิต ปิตุเตชะ) ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีรพ.บุญเลิศ ศรีโพธิ์โรจนกุล แพทย์เชี่ยวชาญศัลยกรรมปราสาท รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต โพสต์เฟซบุ๊กขอรับเงินบริจาคเพื่อซื้อกล้องไมโครสโคปที่ใช้สำหรับผ่าตัดตมอง เนื่องจากเครื่องเก่าไม่มีประสิทธิภาพและโฟกัสไม่ได้ ว่า หลังจากที่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว ทางนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ไม่ได้นั่งนอนใจ ได้มอบให้ตนเข้าหารือกับปลัด สธ. เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดตมองให้ทันกับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน และทางปลัด สธ.ได้จัดหางบเร่งด่วนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้แล้ว โดยในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. นี้ตนจะไปที่รพ.วชิระภูเก็ตหารือกับผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อดูว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ อีกหรือไม่</p>
ข่าวสด ช่องone มติชนออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์	<p>น้ำสีฟ้าปริศนา</p> <p>-เสนอข่าว นายพัฒนเศรษฐ์ เหมือนหม้อ ปลัด อ.เวียงเชียงรุ้ง นำจนท.อาสารักษาดินแดน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เข้าตรวจและเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณสวนข้างบ้านนายเจริญศักดิ์ ชุมภูติ 50 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่บ้านร่องบัวทอง ม.9 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง หลังชุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นลำไย เมื่อฝนตกทำให้หลุมมีน้ำขังสีฟ้าเข้ม ขณะที่บริเวณใกล้เคียงพบกระป๋องบรรจุสีฟ้าที่ใช้ทาบ้าน เมื่อนำมาผสมน้ำ พบว่าสีเหมือนน้ำที่อยู่ในหลุม จนท.สาธารณสุข จึงนำตัวอย่างน้ำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์กระปุก	<p>ไปตรวจสอบและรอผลพิสูจน์ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า บ่อน้ำสีฟ้าที่เชียงรายอาจมีสารเคมีปนเปื้อน เตือนไม่ควรดื่มมาดื่มกินหรือบูชา แต่ควรแจ้งหน่วยงานทางธรณีวิทยาตรวจสอบ คาดมาจากกระป๋องสีทาบ้าน</p>
Thestandard	<p>ประชากรโลกขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด</p> <p>-เสนอข่าว องค์การสหประชาชาติ ออกรายงานเตือนว่า ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนกำลังขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด โดยปัจจุบันมีประเทศไม่ถึง 15% ที่สามารถจัดหาทรัพยากรสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่ประชากรได้ จากการสำรวจ 115 ประเทศที่ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ซึ่งมีประชากรรวม 4.5 พันล้านคน พบว่า ประชากรกว่า 2.2 พันล้านคนไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้ ขณะที่ 4.2 พันล้านคนได้รับผลกระทบจากการจัดการสาธารณสุขที่ไม่ดี และ 3 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงแม้กระทั่งแหล่งล้างมือพื้นฐาน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำ ขณะที่ 65 ประเทศมีอัตราการถ่ายอุจจาระในที่โล่งแฉะมากกว่า 2% ของประชากร โดยทั่วโลกมีประชากรมากถึง 673 ล้านคนที่ต้องขับถ่ายในที่โล่งแฉะ และจำนวนนี้มี 7 ประเทศที่ไม่มีแผนจัดการกับการขับถ่ายในที่โล่ง ถึงแม้จำนวนประชากรที่ขับถ่ายอุจจาระในที่โล่งแฉะจะลดลงจาก 1.3 พันล้านคนในปี 2000 แต่ก็ยังเป็นปัญหาร้ายแรงเนื่องจากทั่วโลกมีประเทศเพียง 54% ที่ตั้งเป้าลดอัตราการขับถ่ายอุจจาระในที่โล่งให้หมดสิ้นภายในปี 2030 ทั้งนี้ ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟระบุว่า อุจจาระเพียง 1 กรัมมีไวรัสมากถึง 10 ล้านตัว และแบคทีเรีย 1 ล้านตัว</p> <p>ยูเอ็นเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2015 เงินกองทุนช่วยเหลือด้านน้ำและสุขาภิบาลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากงบประมาณช่วยเหลือทั่วโลก โดยปี 2017 กองทุนด้านนี้มีสัดส่วน 4.5% ของงบประมาณช่วยเหลือทั้งหมด แต่ตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่าปี 2000 ที่มีสัดส่วนราวๆ 7% ความกังวลจากผลสำรวจดังกล่าว ทำให้สหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศทั่วโลกลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำดื่มสะอาด และระบบสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น</p>
คมชัดลึกผก.ออนไลน์ เว็บข่าวสด สำนักข่าว ไทย เว็บบายรัฐ Nationtv One31.net INN เว็บบิตชน เว็บคมชัดลึก เว็บแนวหน้า	<p>ยาแก้ไอผสมน้ำใบกระท่อม</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ อุบลจินดา อายุ 41 ปี ชาว จ.สงขลา ถูกจับกุมพร้อมของกลางยาแก้ไอซึ่งใช้สำหรับเป็นส่วนผสมในการทำน้ำใบกระท่อม หรือ 4 คุณ 100 จำนวนกว่า 2,000 ขวด และรถบรรทุก 10 ล้อ ที่ริมถนนสายเอเชีย หาดใหญ่พัทลุง หมู่ 8 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง นายสุวิทย์ให้การภาคเสธ อ้างว่าเป็นเพียงพนักงานขับรถของ หจก.กานศักดิ์ขนส่ง ให้ขับนำสินค้าจากกรุงเทพฯ มาส่งที่จังหวัดในเขตภาคใต้เท่านั้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา มียาแผนปัจจุบัน ยาอันตราย (ยาแก้ไอ) ไว้ในครอบครอง เพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนส่งตัวให้ สภ.เมืองพัทลุง ดำเนินคดี</p>
มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า เว็บไซต์มติชน ทีวีช่อง NBT,TNN,Thaipbs	<p>การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและร.ม.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Emergency Medical Service: HEMS) ระหว่างสพฉ. โดยมี ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. และนายจุฬา สุขมานพ ผอ. กพท. ร่วมลงนาม นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ เดิมการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นของภาคเอกชน ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่หลังจากนี้ไปการให้บริการดังกล่าวจะไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากขณะนี้ได้รับงบประมาณรัฐบาลเข้ามาสนับสนุน หากไม่เพียงพอก็ยังสามารถขออนุมัติเพิ่มเติมได้ และเชื่อว่าการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น และหลังจากนี้จะต้องมีการสร้างเครือข่ายในการบริการช่วยชีวิตผู้ป่วยทางอากาศมากขึ้น โดยจะเชิญชวนนักบินจิตอาสาที่มีความต้องการจะช่วยเหลือชีวิตคนเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วย การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานจากหลายภาคส่วน อาทิ สพฉ. เป็นผู้จัดให้มีระบบการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สธ.สนับสนุนด้านบุคลากรทีมแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ กระทรวงกลาโหมสนับสนุนอากาศยานจากทุกเหล่าทัพ โดยการลงนามครั้งนี้ได้จัดทำข้อตกลงเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 เรื่อง การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ และ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551</p> <p>ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เริ่มปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศตั้งแต่ปี 2552</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานแล้ว 357 ครั้ง และสถิติการรอดชีวิตสูงมาก โดยผู้ที่รับบริการจะต้องเป็นผู้ป่วยวิกฤต เช่น โรคทางสมอง ระบบหายใจ และอุบัติเหตุรุนแรง ซึ่งรพ.ในพื้นที่ห่างไกล หากส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกเพื่อไปอีกรพ.อาจไม่ทันเวลาผู้ป่วยอาจเสียชีวิตระหว่างนำส่งได้ สำหรับรูปแบบการให้บริการแบ่งเป็น 4 กรณี ได้แก่ การบินไปรับที่จุดเกิดเหตุ การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. การลำเลียงทีมแพทย์และเวชภัณฑ์ และการลำเลียงอวัยวะภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะขึ้นบิน โดยจะต้องดูสภาพผู้ป่วยว่าเหมาะสมที่หรือไม่ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความพร้อมของอากาศยาน กรณีหากแจ้งผ่าน สพฉ. จะดูแลรับผิดชอบภายใต้กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน โดยคิดอัตราชั่วโมงบินละ 4 หมื่นบาทต่อ 1 เครื่องยนต์ โดยเบื้องต้นงบประมาณของกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินจะได้รับการสนับสนุนอยู่ที่ปีละ 1,000 ล้านบาท ข้อมูลเบื้องต้นประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เข้ารักษาในห้องฉุกเฉิน ปีละ 35 ล้านครั้ง โดยโทรผ่านขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669 ปีละ 1 ล้านครั้ง และมีผู้ป่วยใช้บริการชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 1.8 ล้านครั้ง มีผู้ป่วยวิกฤต 3 แสนครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>ศูนย์การแพทย์สวนสมเด็จ</p> <p>-เสนอข่าว นายวรวิทย์ มาลา รักษาการผู้อำนวยการ ร.พ.ท. กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้ขอเช่าพื้นที่ ร.พ.ท. บริเวณโซน D ติด ถ.กำแพงเพชร 2 ตรงข้ามกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไกล่สถานีกลางบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของกรมการแพทย์และศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ วางแผนจะเปิดบริการในปี 2564 โดยได้มีการลงนาม MOU เมื่อเดือน ม.ค.61 และบอร์ด ร.พ.ท.อนุมัติเมื่อต้นปี 2562 ขณะที่กรมการแพทย์จะสร้าง รพ.บุรฉัตรไชยากร (รถไฟ) อยู่บนที่ดินติดกัน พื้นที่ 10 ไร่ ให้ ร.พ.ท. โดยหักค่าก่อสร้างจากค่าเช่า เป็น รพ.ขนาด 60 เตียงที่จะย้ายมาจากย่านมักกะสัน รูปแบบเป็นอาคารสูง 30 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวมถึงจะมีศูนย์อุบัติเหตุทางรางแห่งแรกของประเทศไทยรองรับผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุจากกรณีรถไฟตกรางหรือชนกันด้วย คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2567</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>โรคที่มากับฤดูฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎพงศ์ ทรายอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องประชาชนควรระมัดระวังอาจเจ็บป่วยได้ง่าย กรมฯจึงมอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าว คำแนะนำสำหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับลมพายุ หากอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงควรรีบเคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล นอกจากนี้ ควรจัดเตรียมน้ำ อาหารแห้ง ไฟฉาย ตลอดจนยารักษาโรค ให้พร้อม ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ควรหลบในตึกอาคารที่มีความมั่นคง ไม่ควรใช้โทรศัพท์ และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด นอกจากนี้ควรระมัดระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ เช่น โรคฉี่หนู โรคทางเดินหายใจ และโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น โดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือด้านการป้องกันควบคุมโรคได้จากสำนักงานสาธารณสุขหรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ฝนตกหนักให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด ขอให้ยึดหลัก "3 ห้าม 2 ให้" โดย 3 ห้าม ได้แก่ 1.ห้ามเล่นน้ำ 2.ห้ามหาปลา/เก็บผัก 3.ห้ามดื่มสุรา และ 2 ให้ ได้แก่ 1.ให้สวมเสื้อชูชีพ และ 2.ให้เดินทาง เป็นกลุ่มเพื่อคอยดูแลกันและกัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ A H1N1 เป็นโรคติดต่อระหว่างคนสู่คน อาการจะคล้ายกับการเป็นไข้หวัดทั่วไป แต่จะมีความรุนแรงมากกว่าโดยสังเกตอาการได้ดังนี้ มีไข้สูงราว 38 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น ปวดเมื่อยตามร่างกาย ตามข้อ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก ปวดบวม เบื่ออาหาร บางรายมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน สามารถติดต่อกันผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย การไอหรือจาม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิ ผู้สูงอายุ คนอ้วน ผู้ที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนป้องกัน และหากติดเชื้อควรพบแพทย์ภายใน 48 ชม.</p> <p>- นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยพยายามอย่าเข้าใกล้ผู้ป่วยไข้หวัด ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น ใช้ช้อนกลางตักอาหาร กินอาหารปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ หมั่นล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องอยู่ในที่มีผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นช่วงการระบาดของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>โรค การฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันได้ดี</p> <p>- เสนอข่าว ศ.ดร.พญ.เพณินิธา โอเบอร์เตอร์เฟอร์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า ข้อมูลจากรายงานโรคจากระบบเฝ้าระวัง ของสำนักกระบาดวิทยา เผยสถิติ โรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ส.ค. 62 พบผู้ป่วยแล้วกว่า 13,460 ราย และผู้เสียชีวิต 2 ราย โดย 7 เดือนแรกปี 62 สูงกว่าตลอดทั้งปี 61 ที่มีจำนวน ผู้ป่วย 10,863 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิต</p>
ข่าวสด	<p>การรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการเสียชีวิตของพะยูนน้อยมาเรียม ถือเป็นกรณีศึกษา ทำให้หลายภาคส่วนหันมาตื่นตัวเรื่องขยะพลาสติกและการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น สำหรับกรมฯ นั้นให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรสีเขียว และมีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบอาคาร มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกต่อส่วนรวมตามสุขบัญญัติข้อ 10 การมีส่วนร่วมและสังคม โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงบุคลากรเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้พลาสติก งดรถใช้ใช้ถุงผ้าโดยมีจุดบริการให้ยืมถุงผ้า นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการประหยัดพลังงานโดยการเลือกใช้หลอดไฟภายในอาคารเป็นหลอด LED ที่ช่วยประหยัดไฟประหยัดค่าใช้จ่าย มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ มีการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียวซึ่งช่วยอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมฯ ร่วมมือกับ ม.เกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาด้านแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ก่อสร้างในโรงพยาบาลภาครัฐ ให้เป็นอาคารนวัตกรรมทั้งทางด้านกระบวนการออกแบบและด้านเทคโนโลยีอาคาร เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย</p>
ข่าวสด มติชน	<p>ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย</p> <p>- เสนอข่าว พญ.จริญญารัตน์ นิธิพิพัฒน์โกศล กุมารเวชกรรม รพ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า รพ.แม่สาย ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ให้บริการตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัยของธาลัสซีเมีย ซึ่งทางรพ.จะมีคลินิกที่เปิดให้บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียอยู่ 3 ประเภทได้แก่ 1. คลินิกฝากครรภ์เพื่อคัดกรองภาวะธาลัสซีเมีย ซึ่งจะมีสูตินรีแพทย์ประจำ 2. คลินิกตรวจโรคเด็กซึ่งจะมีกุมารแพทย์ตรวจคัดกรองภาวะซีดตามโครงการหัตถการ 2,500 วัน 3. คลินิกตรวจโรคทั่วไป และอายุรกรรมให้บริการโดยแพทย์อายุรกรรม</p>
ข่าวสด	<p>โรคมลาเรีย</p> <p>- เสนอบทความ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ศศิธร ผู้กตยาคามิ ราชบัณฑิตภาคีสมาชิก เปิดเผยถึงความคืบหน้า การศึกษาวัคซีนฟิลชิปารัม และวัคซีนไวแวกซ์ว่า โรคมลาเรียสายพันธุ์ไวแวกซ์ เป็นสายพันธุ์พบมากในไทย คนไทยป่วยน้อย แต่เป็นพาหะติดเชื้อไม่ออกอาการจำนวนมาก หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน-ออกซ์ฟอร์ด จึงริเริ่มโครงการศึกษาการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยเพื่อศึกษารูปแบบการติดเชื้อมาลาเรียไวแวกซ์ในคน และประเมินประสิทธิภาพของยาและวัคซีนมาลาเรียสายพันธุ์ไวแวกซ์ โครงการศึกษาดังกล่าวจะใช้นวัตกรรมแบบเร่งด่วน หรือ “พาสต์แทร็ก” มาช่วยลดระยะเวลาการพัฒนายาวัคซีน จากที่ต้องใช้เวลา 20 - 30 ปีกว่าจะนำวัคซีนมาใช้ได้ ทำให้เหลือเพียง 10-15 ปี หากทำได้สำเร็จ ไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่พัฒนาระบบพาสต์แทร็กนี้ ซึ่งก่อนนำวัคซีนมาใช้ในคนจะต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของยาเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ภายในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถกำจัดมาลาเรียในประเทศไทยได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch